

Ý nghĩa của 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật

ISSN: 2734-9195 10:05 22/11/2024

Niệm A Di Đà là một cách tu, nhanh chóng, dễ dàng, dựa vào tha lực, và đại nguyện của đức Phật A Di Đà, bằng cách nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài để trau dồi đức hạnh và xoa dịu những khổ đau cho mình và những người chung quanh...

Namo (NAMO) Amitàbha (AMITABHA) Buddha (BUDDHA), có nghĩa là: Đem thân tâm qui ngưỡng đức Phật A Di Đà.

Phạn ngữ: Namah (NAMAH), Namas (NAMAS), hay Namo (NAMO) Amitàbha (AMITABHA) Buddha (BUDDHA).

Từ Namah (NAMAH), Namas (NAMAS), hay Namo (NAMO) có nghĩa là đem thân tâm về qui ngưỡng...

Amitàbha (AMITABHA) là danh hiệu của đức Phật A Di Đà.

Buddha (BUDDHA) là người hoàn toàn tỉnh thức.

Như vậy : Namo (NAMO) Amitàbha (AMITABHA) Buddha (BUDDHA), có nghĩa là: Đem thân tâm qui ngưỡng đức Phật A Di Đà.

Người con Phật thường dùng câu niệm Phật này để chào nhau, tuy là một câu có 6 chữ ngắn gọn, nhưng nó hàm chứa một tính lễ độ và một sự nhắc nhở cho nhau để thánh hóa tâm hồn mình, qua hồng danh của đức Phật A Di Đà.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nhìn
Thấu
Buông
Xưởng
Tự
Tại
Tùy
Duyên
Niệm
Phật



Chân
Thành
Thanh
Tịnh
Bình
Đẳng
Chánh
Giác
Từ
Bi

Ảnh sưu tầm

Niệm A Di Đà là một cách tu, nhanh chóng, dễ dàng, dựa vào tha lực, và đại nguyện của đức Phật A Di Đà, bằng cách nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài: "*Nam Mô A Di Đà Phật*", để trau dồi đức hạnh và xoa dịu những khổ đau cho

mình và những người chung quanh trong cuộc sống mỗi ngày.

Phương pháp tu đơn giản này cũng là phương tiện hữu hiệu giúp cho sự tự lực của chính mình thoát khỏi những hố sâu của tội lỗi, bằng việc tự chính niệm. Bởi vì Chính niệm là ánh sáng tỉnh thức để giúp cho tâm, thấy, biết, nhận định, được ý nghĩa tốt đẹp của sự sống, bằng cách biết sống đạo đức, qua bốn đức tính Từ, Bi, Hỷ, Xả sẵn có trong lòng mỗi người.

48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà là thành quả Phật, do lòng Từ, Bi, Hỷ, Xả, trí tuệ của Ngài, và nhờ thành tựu này mà cảnh giới Tịnh độ Tây phương được ra đời để tiếp dẫn chúng sinh vắng sinh Cực lạc. Niệm Phật là tự đưa mình hướng vào trong việc chuyển hóa những ý nghĩ, hành động và lời nói của chính mình theo chiều hướng thiện lành qua bốn mươi tám lời nguyện này, để đạt được tự tính thanh tịnh của bản thân. Sau khi đạt được tự tính thanh tịnh rồi, thì hãy làm cho nó trở thành ánh sáng tỏa thắm tình thương vô tận cho mình cũng như cho người, để mọi người cùng nhau cảm nhận về sự có mặt hiện thời và chức năng hữu hiệu của Ánh sáng vô lượng và đời sống vô lượng trong 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà.

Sưu tầm: <https://www.daophatngaynay.com/vn/phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/6342-Y-nghia-cua-6-chu-Nam-mo-A-di-da-Phat.html>